

DTU Gặp mặt các Nhà báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại học Duy Tân tổ chức buổi gặp mặt với các nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn báo chí tại Tp. Đà Nẵng và Khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào chiều 18/6/2014, tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Buổi gặp mặt là dịp để tôn vinh và tri ân những nhà báo đã đồng hành cùng Duy Tân trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.



NGUT. Lê Công Cơ nâng ly chúc mừng các Nhà báo trong Ngày Báo chí

Đại diện Ban Giám hiệu Đại học Duy Tân, TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng nhà trường gửi lời chúc mừng tới các nhà báo: *“Đại học Duy Tân cảm ơn các nhà báo cũng như các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn hỗ trợ, ủng hộ và truyền tải thông tin của nhà trường đến với xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nhà trường trong 20 năm qua. Mong rằng trong thời gian tới, Duy Tân sẽ được nhận được nhiều hơn nữa những ý kiến đóng góp, xây dựng của các nhà báo để nhà trường có những định hướng tốt hơn trong thời gian tới.”*



Nhà báo Trần Danh Lâm chia sẻ tại buổi gặp mặt

Trong không khí đầm ấm và vui vẻ của buổi gặp mặt, các nhà báo đã chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở của mình với nghề báo cũng như niềm vui khi gặp lại bạn hữu. Nhà báo Trần Danh Lâm - Vụ phó Cơ quan đại diện Báo Nhân dân khu vực miền Trung xúc động chia sẻ: *“Hôm nay thực sự là một ngày vui, một ngày đầy ý nghĩa đối với những người làm báo chúng tôi. Và vui hơn khi Duy Tân đã trở thành cầu nối để tại buổi gặp mặt này, tôi đã được gặp lại những đồng chí, đồng nghiệp sau bao năm xa cách để cùng nhau hàn huyên và ôn lại những kỷ niệm xưa. Chúng tôi rất vui khi đóng góp sức mình trong quá trình truyền tải thông tin về đào tạo, hợp tác, du học... từ một trường đại học uy tín để học sinh, sinh viên miền Trung có thêm nhiều cơ hội học tập, nâng cao năng lực bản thân và tạo dựng một sự nghiệp tốt đẹp trong tương lai.”*

Buổi gặp mặt với nhiều cảm xúc đã trở thành cầu nối kết chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa Đại học Duy Tân với các cơ quan thông tấn báo chí. Đây cũng là dịp giúp các nhà báo trẻ học hỏi kinh nghiệm của các bậc cha anh đi trước và cùng chung vui trong ngày ý nghĩa.

(Truyền Thông)